

SVE trên thế giới

- Việt Nam: 320 thành viên, 5 huynh đoàn
- Madagascar: 100 thành viên, 3 huynh đoàn
- Peru: 35 thành viên, 2 nhóm
- Pháp-Bỉ: 250 thành viên, 8 huynh đoàn
- Tây Phi :
- Các nơi khác trên thế giới
- Ấn Độ: 35 thành viên, 2 nhóm

Tưởng nhớ Marithou FLIPO (SVE Bordeaux)

26 05 1951 - 21 12 024



Marithou đã đến với Gia đình Đồng Tâm vào thời điểm Robert Mandiburu làm tổng phụ trách. Năm 2012, cùng chồng là Jean Luc, chị đã xin khẩn nguyện để gia nhập Hiệp Hội Thánh Sống Tin Mừng Thánh Tâm Chúa Giê-su. Với niềm xác tín vào giá trị của tinh thần chia sẻ và công lý, chị đã hết mình cống hiến không quản công sức trong các lĩnh vực: gia đình, xã hội, và giáo hội. Từ tháng 8 năm 2022, chị đã giữ chức vụ thư ký trong Hội Đồng Trung Ương SVE với tất cả nhiệt huyết, quên mình để phục vụ cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn Marithou, chị sẽ luôn sống mãi trong chúng tôi và chúng tôi xin được hiệp thông với chị và gia quyến .

Cécile Legris, Tổng phụ trách

Hội Đồng Trung Ương SVE

Việt Nam, 320 thành viên trong 5 huynh đoàn

SVE Việt Nam ra đời tại Sài Gòn, một thành phố miền Nam Việt Nam và cho đến nay các thành viên trong 5 huynh đoàn hiện diện tại cả hai miền Nam Bắc. Các anh Antoine Hưng, Pierre Vũ và François-Xavier Thanh trong ban phụ trách Hội đồng vùng, sống tại miền Nam, nhưng vẫn luôn thường xuyên hỗ trợ các huynh đoàn miền ở miền Bắc. Tại đây, việc sinh hoạt thường được tổ chức tại trụ sở các giáo xứ hay tại nhà riêng của

các chị ISF và qua đó thể hiện sự đoàn kết gắn bó của anh chị em trong Gia đình Đồng Tâm. Qua buổi họp trực tuyến, Anh Antoine Hưng đã chia sẻ về dự án đào tạo những người phụ trách huấn luyện cho các huynh đoàn miền Bắc. Việc dự kiến thiết lập trang web gia đình Đồng Tâm tại Việt Nam đang được thăm dò để tiến hành.



Hình ảnh chuyến viếng thăm các huynh đoàn miền Bắc, giáo phận Vinh.

Madagascar: 100 thành viên trong 3 huynh đoàn.

Mùa hè năm ngoái, các anh chị trong Gia Đình Đồng Tâm đã có dịp gặp gỡ nhau trong dịp tham dự khóa tĩnh tâm. Đời sống người dân tại đây rất khó khăn, nhất là ở miền Nam, do đó phí tổn đi lại là một vấn đề nan giải đối với họ. Tinh thần tương trợ lẫn nhau đã giúp những anh chị em gặp khó khăn có thể dự tĩnh tâm. Sự năng động của người phụ trách đã thu hút nhiều người trẻ xin gia nhập Gia đình Đồng Tâm.

Vào tháng 1 năm 2025, Cha Emmanuel Chazot, tổng phụ trách Hội Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giê su, đã có chuyến viếng thăm Madagascar và dự lễ khấn vĩnh viễn của một linh mục tại đây. Trong dịp này Cha đã gặp gỡ các thành viên SVE mới. Anh Johnson, người phụ trách vùng đã qua dùng phần mềm Whatsapp để giúp mọi người sinh hoạt nhóm và trao đổi bằng thổ ngữ dù tiếng Pháp rất thông dụng tại Madagascar .



Hình ảnh về chuyến viếng thăm tháng 1 năm 2025.

Peru: 35 thành viên trong 2 nhóm

Trong thời gian qua, các thành viên SVE thường gặp gỡ nhau tại hai nơi : Lima và Tarma. Địa hình xa xôi cùng với vấn đề thiếu phương tiện giao thông là những trở ngại chính cho việc hội họp của họ . Việc sử dụng công nghệ qua ứng dụng Whatsapp là một phương cách giúp các anh chị trong các nhóm có thể gặp gỡ giao tiếp qua mạng. Trên nền tảng này , Anh Flor, người phụ trách vùng thường đề xuất mỗi ngày một kinh cầu nguyện . Một buổi họp trực tuyến với Hội đồng trung ương SVE được dự kiến vào tháng 3 tới với sự giúp đỡ phiên dịch của Anh Nuno Fernandez, nguyên Phụ trách Trung Ương SVE. Qua đó, chúng ta sẽ có được thêm tin tức về tình hình thực tiễn tại địa phương . Tại Peru, không có sự hiện diện của các hội khác trong Gia đình Đồng Tâm và các anh chị SVE phải nhờ sự hỗ trợ của một linh mục dòng Tên để đồng hành cùng mọi người .



Hình ảnh về cuộc gặp gỡ trong hội.

Pháp-Bỉ: 250 thành viên trong 8 huynh đoàn

Trong tháng 12 vừa qua đã có một buổi họp ấn tượng qui tụ những người phụ trách nhóm, phụ trách huynh đoàn trong khu vực Pháp-Bỉ . Trong dịp này , mọi người cùng hồi tưởng và trao đổi về đời sống và sinh hoạt của các nhóm SVE cùng những cảm nghiệm về việc thực hiện trách nhiệm được giao phó . Chị Elisabeth Algier, nguyên tổng phụ trách, đã đóng góp những kinh nghiệm bản thân , làm nổi rõ những điểm quan trọng trong việc thực hiện trách nhiệm này để có thể trung thành với ơn gọi bản thân. Vùng Pháp-Bỉ trải dài trên một diện tích rộng lớn và do đó việc gặp gỡ hội họp gặp nhiều khó khăn, vì thế hai ngày cuối tuần của kỳ họp này là một cơ hội quý giá để mọi người có thể trao đổi và hiểu nhau hơn.

Hiện nay, sự tái tổ chức hoạt động khu vực Pháp-Bỉ qui tụ các phụ trách huynh đoàn, phụ trách đào tạo, thủ quỹ khu vực dưới sự hướng dẫn của anh Patrice Mollet phụ trách Hội đồng khu vực đã hoạt động hiệu quả. Các ủy ban làm việc trên những chủ đề cụ thể và theo tiến độ của họ. Ngoài ra, một số thiệp giới thiệu về Hiệp hội sống Tin Mừng Thánh Tâm Chúa Giê Su đã được ấn hành thêm để có thể phổ biến rộng rãi hơn về SVE.

Những buổi lễ nhận lời cam kết vĩnh viễn hay tạm thời , thường được tổ chức đồng thời với những buổi hồi tâm tại huynh đoàn, đa số với sự hiện diện các Tu hội trong Gia Đình đồng tâm. Sự chia sẻ những cảm nghiệm sống qua các giai đoạn của các anh chị xin khẩn là niềm vui lớn cho mọi người .

Các thành viên trong khu vực Pháp-Bỉ rất may mắn được tham dự những khóa tĩnh tâm kéo dài trong năm ngày với một nội dung phong phú trong các tu viện, với sự hướng dẫn của các linh mục PCJ hoặc các anh chị hội viên SVE-CJ . Trong năm 2025, sẽ có năm khóa tĩnh tâm đề xuất cho các anh chị hội viên gia đình Cor Unum.

SVE Tây Phi

Hiệp hội sống Tin Mừng Thánh Tâm Chúa Giê Su đã hiện diện ở Tây Phi từ vài năm nay, bao gồm các thành viên các quốc gia Burkina Faso, Mali, Togo và Bénin, và một số quốc gia khác. Hiệp hội cùng sinh hoạt với Tu hội Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giê-su (PCJ) và gần đây với Tu hội nữ độc thân Thánh Tâm Chúa Giê-su (ISF-CJ). Ngày 27 tháng 10 năm 2024 , chị tổng phụ trách ISF Marie Boudier, đã có mặt trong lễ nhận khẩn lần đầu của một chị trong Tu hội. Một tin đáng chú ý trong thời gian gần đây là đã có bốn thành viên SVE Benin bắt đầu tham gia khóa đào tạo (Giáo xứ Thánh An Tôn thành Padoue tại vùng Abomey Calavi). Đến nay, SVE địa phương có bốn thành viên khẩn vĩnh viễn, mười thành viên khẩn tạm , một số thành viên đang trong quá trình đào tạo và nhiều người trong giai đoạn tìm hiểu.



4 thành viên tham gia đào tạo và khẩn lần đầu của một chị ISF

Vài nơi khác trên thế giới

Một nhóm 12 người thường xuyên họp mặt tại đảo Réunion và trong số đó có những người có người thân sống ở Pháp và thỉnh thoảng họ có chuyến đi sang Pháp. Họ là những thành viên tích cực và đóng góp tài chánh cho việc hoạt động của SVE địa phương .

Ấn Độ: 35 thành viên, 2 nhóm.

Theo dõi trong bản tin kỳ tới .